

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแฮด



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการสาธารณรัฐชาด (Republic of Chad)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกทะเล มีอาณาเขต

ทิศตะวันตกติดกับแคเมอรูน ไนจีเรีย และไนเจอร์

ทิศเหนือติดลิเบีย

ทิศตะวันออกติดกับซูดาน

ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

พื้นที่ 1,284,000 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงเอ็นจาเมนา (N'Djamena)

เมืองสำคัญอื่น ๆ เมือง Moundou Sarh Bongor Abeche และ Doba

ภูมิอากาศ อากาศแบบร้อนและมีฝนตกมากทางตอนใต้ แต่ในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะไม่มีฝน ทางภาคเหนือจะ

มี อากาศแบบทะเลทราย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 744 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

ประชากร 9.75 ล้านคน (2549)

ภาษา ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาพื้นเมืองอีกกว่า 100 ภาษา

ศาสนา ศาสนาอิสลามร้อยละ 51 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 35 ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 7

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.3 (2549)

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2549)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 8

สกุลเงิน Communaute Financiere Africaine francs (XAF)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 522.59 XFA (2549)

รัฐบาลชุดปัจจุบัน

นาย Idriss Deby Itno เป็นประธานาธิบดีและประมุขของประเทศ นาย Nouradine Delwa Kassire Coumakoye เป็น

นายกรัฐมนตรี และมีนาย Ahmad Allam-Mi เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การเมืองการปกครอง

การเมือง

ชาติได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503 (1960) ในอดีต ประสบปัญหาสงครามกลางเมือง และเคยถูกลิเบียรุกราน เหตุการณ์ความ

ไม่สงบเริ่มคลี่คลายในปี 2533 (1990) เมื่อประธานาธิบดี Idriss Deby ขึ้นครองอำนาจ และยังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึง

ปัจจุบัน ชาตอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนกลาง เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของแอฟริกา ไม่มีทางออกทะเล เป็นประเทศที่ยากจน ประชากรกว่าร้อยละ 80 มีรายได้น้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังล้าหลัง ประชากรร้อยละ 51 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 35 นับถือศาสนาคริสต์ ประสบปัญหาการเมืองภายในและปัญหาผู้ลี้ภัยชาวซูดานซึ่งมีมากกว่า 3 แสนคน ทางตอนใต้ของชาติ

รูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยการแนะนำของนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภา (National Assembly) แบบสภาเดี่ยว (unicameral) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 125 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ชาติเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ องค์การเอกภาพแอฟริกาและเป็นรัฐ ACP ของสหภาพยุโรป

เศรษฐกิจการค้า

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

เศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตรกรรมและความช่วยเหลือจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ชาติมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาทิ ทองคำ และแร่ยูเรเนียม นอกจากนี้ โครงการท่อน้ำมันระหว่างชาติและแควเมอรูนไปยังสถานีน้ำมันชายฝั่งทะเลแอตแลนติกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2546 (2003) ซึ่งคาดว่าจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศ 80-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และรัฐบาลชาติได้กำหนดว่า รายได้จากน้ำมันร้อยละ 80 จะนำไปใช้ในโครงการพัฒนาประเทศ

สินค้าการเกษตรที่สำคัญ ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าว แป้งมัน การปศุสัตว์ การเลี้ยงแกะ แพะ และอูฐ

อุตสาหกรรมที่สำคัญ น้ำมัน สิ่งทอที่มาจากฝ้าย การบรรจุหีบห่อ การกลั่นเบียร์ สบู่ ยาสูบ และวัตถุดิบสำหรับการก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ฝ้าย ปศุสัตว์ และน้ำมัน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร และสิ่งทอ

ประเทศส่งออกที่สำคัญ สหรัฐฯ จีน และไต้หวัน

ประเทศนำเข้าที่สำคัญ ฝรั่งเศส แควเมอรูน สหรัฐฯ เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย และเบลเยียม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐชาติ

ด้านการเมืองและการทูต

ไทยและชาติสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 (1990) ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ที่เห็น ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ปัจจุบัน ชาติกำลังดำเนินการขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทย ไทยได้มอบหมายให้ สอท ณ กรุงปารีส เป็นจุดติดต่อของชาติ

ด้านเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในปริมาณที่น้อย ในปี 2549 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 32.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกทั้งสิ้น 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าออก ได้แก่ ข้าว เคหะสิ่งทอ หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนมูลค่าที่ไทยนำเข้ามีทั้งสิ้น 31.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้านำเข้า ได้แก่ น้ำมันดิบ ด้าย และเส้นใย ผ้าฝ้าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 30.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ